

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL



Số: 2305/2024/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Công ty cổ phần Sametel (“Công ty”) xin gửi lời trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-SGDHN ngày 04/05/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“SGDCK”) về duy trì diện bị cảnh báo;

Căn cứ Thông báo số 2153/TB-SGDHN ngày 04/05/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu SMT.

Bằng công văn này, Công ty xin giải trình các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo cụ thể như sau:

1. Về việc Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Về tình hình thanh lý dự án: Liên quan đến hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy của Angimex Đa Phước và Angimex Bình Thành, việc thực hiện đầu tư dự án thời gian qua không khả thi. Vào tháng 4/2024, công ty đã ký kết hợp đồng và thực hiện việc thanh lý 2 dự án này cho Công ty Cổ Phần VKK Việt Nam. Như vậy, ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được khắc phục.

2. Về việc Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định

Ngày 04/05/2024, Công ty nhận được Thông báo số 2153/TB-SGDHN và Quyết định số 440/QĐ-SGDHN về duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu SMT do chậm Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định và Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. Công ty xin phép được giải trình nguyên nhân chậm nộp như sau:

+ Các thông tin, chứng từ thu thập từ các dự án gặp nhiều khó khăn, do thay đổi nhân sự quản lý và nhân sự chuyên trách ở tại các đơn vị này, nên mất nhiều thời gian trong khâu tổng hợp tài liệu.

+ Phòng kế toán của Công ty có biến động về nhân sự, nhân sự mới chưa nắm bắt hết công việc dẫn đến việc phối hợp với đơn vị kiểm toán còn chưa kịp thời.

Tuy nhiên, Công ty đã cố gắng phối hợp, trao đổi với bên công ty kiểm toán để hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Công ty đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 27/04/2024.



Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục bổ sung và kiện toàn bộ máy nhân sự kế toán tại công ty mẹ và các công ty con; đồng thời lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban liên quan đảm bảo tiến độ hoàn thiện BCTC quý, năm theo quy định.

Công ty sẽ nỗ lực khắc phục những khó khăn, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về công bố thông tin để sớm đưa cổ phiếu SMT ra khỏi diện bị cảnh báo.

Kính trình Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét và tạo điều kiện hỗ trợ Công ty chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương

